



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร มีখনอน
- ๑.๒ ศาสตราจารย์ ดร.ชวินทร์ สีนะบรรจง
- ๑.๓ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

๒. วิธีการสรรหา วัน เวลาและสถานที่


วัน เวลา	วิธีการคัดเลือก	สถานที่และการติดต่อ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีจัดส่งประวัติและผลงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์	- ฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหา กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ของถึง ประธานคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี) - ติดต่อเพื่อส่งเอกสารได้ที่ นางสาวลลิตินภัสร์ บุณนาค บุคลากรชำนาญการ โทร.๐๙-๒๖๖๒-๙๔๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีนำเสนอประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ไม่เกิน ๔๕ นาที (ลำดับการนำเสนอตาม ข้อ ๑) รอบที่ ๑	ณ ห้องประชุมสิริวิวัฒน์ภักดี ชั้น ๑๑ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีในรอบที่ ๑ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน **ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗** เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ที่ตนประสงค์จะให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีพร้อมด้วยข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลเหล่านั้นไปยังฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหา**ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗** โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <http://www.nida.ac.th>

ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมนำเสนอประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์